

VŨ THƯ

“Sao vương” vào mùa huấn luyện

Bước vào mùa huấn luyện năm 2018, Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện Vũ Thư có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) địa phương.

Mùa huấn luyện năm nay của xã Phúc Thành được chuẩn bị khá chu đáo. Ngay sau lễ ra quân huấn luyện tại huyện, xã tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân. Đến nay, Ban CHQS xã đang triển khai nội dung, chương trình huấn luyện cho lực lượng dân quân năm nhất. Ông Trần Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Đơn vị được huyện lựa chọn huấn luyện đợt 1 trong mùa huấn luyện năm 2018. Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Ban CHQS xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đầu tư làm mới bộ bia số 4, 7, 8 phục vụ huấn luyện ngoài thao trường...



Dân quân xã Phúc Thành (Vũ Thư) huấn luyện ngoài thao trường.

Còn tại Minh Lăng, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tại chỗ đang được địa phương thực hiện bài bản. Những ngày tổ chức huấn luyện, các đồng chí lãnh đạo xã và cán bộ Ban CHQS huyện phụ trách xã theo dõi sát sao, động viên kịp

thời. Ông Trần Văn Dân, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Hiện nay, ngày công lao động cao hơn nhiều so với ngày công huấn luyện nên việc huy động dân quân tham gia huấn luyện rất vất vả. Tuy nhiên, với các biện pháp cương quyết, linh hoạt, địa phương luôn

bảo đảm đủ quân số tham gia. Năm nay, Minh Lăng phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 80 - 85% đạt khá, giỏi, đơn vị đạt huấn luyện giỏi.

Năm 2018, Ban CHQS huyện Vũ Thư xác định nhiệm vụ huấn luyện là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Năm nay, toàn huyện có trên 800 mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Mỗi địa phương, đơn vị đầu tư bình quân trên 2 triệu đồng để làm mới, sửa chữa mô hình học cụ, thao trường, bãi tập... Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tiến hành kiểm tra giáo án, bài giảng và phê duyệt giáo án cho các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ tiểu đội trưởng làm cơ sở nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ khả năng tổ chức, thực hành huấn luyện. Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng DQTV tham gia huấn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, gắn nhiệm vụ huấn luyện theo các phương án sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện thực hành xử lý các tình huống sát với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Để có được kết quả tốt nhất, Ban CHQS huyện

chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng với các lực lượng... Ngoài ra, kết hợp huấn luyện thực hành với giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lại Hợp Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện khẳng định: 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tư tưởng, tự tin bước vào huấn luyện. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các địa phương, đơn vị kết hợp huấn luyện với thực hiện công tác dân vận, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đợt kích “Huấn luyện, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả”, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Ngoài ra, Ban CHQS huyện thường xuyên cử cán bộ bám sát thao trường theo dõi giúp đỡ, kịp thời uốn nắn, sửa chữa sai sót, giúp đối tượng huấn luyện nắm chắc yếu lĩnh động tác, xử trí kịp thời, linh hoạt khi có tình huống xảy ra ở cơ sở. Vũ Thư phấn đấu kết thúc thời gian huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi đạt từ 75% trở lên. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

TẮT ĐẠT

“Chốt” phương án tuyển sinh trung học



(nhandan.com.vn) Ngày 15/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT, áp dụng từ ngày 15/4/2018.

Theo đó, hàng năm, tổ chức một lần tuyển sinh vào THCS và THPT; bảo đảm chính xác, công bằng; thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS; tuyển sinh THCS theo phương thức xét tuyển. Trường hợp có số giáo dục có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu được giao, số giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Đáng chú ý, Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định cộng điểm khuyến khích (điểm các cuộc thi do sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức). Các địa phương có quy định cộng điểm khuyến khích, đã tổ chức cho học sinh thi nghệ phổ thông (điểm cộng vào lớp 10), thì tiếp tục được sử dụng kết quả đó để tuyển sinh năm học 2018 - 2019.

Những thay đổi quan trọng trong Quy chế tuyển sinh

Infographic titled 'Những thay đổi quan trọng trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy'. It details changes to the admission process, including the role of the Ministry of Education and Training, the National Examination Center, and the criteria for admission to higher education institutions. It also includes a flowchart of the admission process from registration to enrollment.

Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế cho học sinh



(nhandan.com.vn) Chỉ còn hơn hai tháng nữa học sinh lớp 12 kết thúc năm học, ra trường. Tương ứng, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của các em cũng hết giá trị sử dụng vào ngày 31/5

(ở một số địa phương, thẻ BHYT có giá trị đến tháng 6). Cũng như những năm trước, nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn: Hết thời hạn nêu trên, học sinh sẽ mua BHYT ở đâu?

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, khi hết thời gian tham gia BHYT theo diện học sinh, học sinh bắt buộc tham gia theo diện hộ gia đình,

việc mua được tiến hành tại UBND xã, phường nơi cư trú. Việc học sinh tham gia BHYT theo hộ gia đình là tạm thời, nhằm bảo đảm tham gia liên tục, được hỗ trợ từ quỹ BHYT khi chẳng may bị bệnh tật trong thời gian chưa đi học ở bậc cao hơn (cao đẳng, đại học) hoặc chưa đi làm. Một số phụ huynh phản ánh, việc mua tại UBND xã, phường chưa thuận lợi, phải đi lại vất vả khi địa chỉ nhà ở và hộ khẩu thường trú khác nhau. Dù chưa có con số thống kê về đối tượng học sinh lớp 12 sau khi tốt nghiệp tham gia BHYT “tạm” là bao nhiêu nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) một số địa phương cho biết, số học sinh sau khi ra trường tham gia rất ít, chỉ khi bị bệnh, phải đi điều trị mới mua. Hậu quả, như dịp hè năm ngoái, khi dịch sốt xuất huyết bùng phát, nhiều học sinh đã ra trường tại thành phố Hà Nội mắc bệnh, vào viện điều trị dài ngày nhưng bị mất quyền lợi vì chưa mua thẻ BHYT. Nhiều học sinh để ngắt quãng, không tham gia BHYT liên tục từ ba tháng trở lên bị mất quyền lợi của

người tham gia BHYT liên tục. Do những bất cập nêu trên, BHXH Việt Nam và Bộ Y tế từng kiến nghị kéo dài thời gian tham gia BHYT của học sinh lớp 12 đến ngày 30/9 hàng năm. Phương án này được nhiều phụ huynh ủng hộ vì giúp học sinh không bị gián đoạn tham gia BHYT, có thể tham gia tiếp BHYT tại trường đại học, cao đẳng hay chỗ làm việc bắt đầu từ tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, do các văn bản pháp luật chưa quy định và việc kéo dài thời gian tham gia BHYT của học sinh làm tăng mức hỗ trợ từ ngân sách cho đối tượng này cho nên đến nay kiến nghị nêu trên vẫn chưa được giải quyết. Trong khi chờ quy định mới, BHXH các địa phương cần chủ động phối hợp nhà trường tập trung tuyển truyền việc mua thẻ BHYT cho học sinh lớp 12 sau khi kết thúc năm học; đồng thời chỉ đạo các điểm bán BHYT thị xã, phường tạo thuận lợi, giải quyết đúng quy định đối với học sinh tham gia theo diện hộ gia đình. Hiện nay, nhiều

trường, nhiều cơ quan BHXH vẫn chưa có phương án tuyên truyền, thậm chí tỏ ra bất ngờ khi chúng tôi đề cập vấn đề này. Việc tuyển truyền BHYT lâu nay vẫn tập trung vào đầu năm học; nay với vấn đề thời hạn thẻ BHYT của học sinh lớp 12, cần chú ý tuyên truyền vào dịp gần cuối năm học thông qua họp phụ huynh, tin nhắn để phụ huynh, học sinh nhớ, sắp xếp thời gian mua thẻ BHYT. Một phương án khả hợp lý vừa được BHXH thành phố Hà Nội đưa ra, đó là học sinh lớp 12 có thể lựa chọn tham gia BHYT tại gia đình tại trường hoặc tại nơi cư trú. Nếu tham gia tại trường, nhà trường lập danh sách, thu tiền theo mức danh cho đối tượng hộ gia đình. Như vậy, học sinh sẽ được cấp hai thẻ BHYT, một thẻ theo đối tượng hộ gia đình có giá trị từ ngày 1/1 đến 31/5, một thẻ theo đối tượng hộ gia đình có giá trị từ ngày 1/6 đến 30/9. Thiết nghĩ, BHXH Việt Nam cần nghiên cứu, triển khai giải pháp tạm thời này tại các địa phương trong thời gian tới, nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Phòng, chống lao ở Quang Trung

Phát hiện, điều trị kịp thời và hiệu quả, không còn sự kỳ thị và ý thức phòng, chống lao của người dân được nâng lên, đó là những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống lao ở xã Quang Trung (Kiến Xương) thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quang Trung cho biết: Mỗi năm địa phương phát hiện 6 - 7 người bị bệnh lao ở cả hai thể: lao phổi và lao ngoài phổi, chủ yếu ở các thôn Cao Mai Đoài, Trà Đoài, Mỹ Nguyễn. Qua công tác điều tra, thống kê, giám sát bệnh tại cộng đồng, nguyên nhân dẫn đến bệnh lao là do các đối tượng có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lá, một số người làm việc trong môi trường ô nhiễm, đặc biệt như hầm mỏ, bãi rác... kéo dài. Mặc dù đây là bệnh rất dễ lây nhiễm qua đường hô hấp nhưng điều đáng mừng là bệnh không lan rộng ra

cộng đồng do địa phương làm tốt công tác phòng, chống lao. Hàng tháng, Trạm Y tế phối hợp với Đài Truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến những thức để người dân hiểu rõ về bệnh lao; những nguyên nhân gây bệnh; cách phát hiện triệu chứng bệnh và chủ động đi khám, điều trị sớm; cách phòng, chống lây nhiễm bệnh lao cho người thân và cộng đồng. Nhờ đó, mỗi người dân tự biết cách phòng tránh và không giấu bệnh. Ngoài ra, cán bộ Trạm y tế và nhân viên y tế thôn thường xuyên vận động, hướng dẫn nhân dân ăn ở vệ sinh, tổ chức

vệ sinh môi trường từ trong nhà ra ngoài đường nhằm diệt trừ nguồn bệnh. Do được trang bị kiến thức về bệnh lao nên các nhân viên y tế thôn ở xã Quang Trung cũng là người bám sát cơ sở, phát hiện kịp thời những đối tượng có biểu hiện nghi mắc lao, trực tiếp động viên họ đi khám, điều trị và báo cáo cho Trạm Y tế xã nắm bắt để quản lý, giám sát dịch bệnh, hạn chế lây lan ra cộng đồng. Ông Vũ Tất Khắc, cán bộ chuyên trách phòng, chống lao xã Quang Trung cho biết: Để công tác phòng, chống lao hiệu quả thì việc khám phát hiện và

sàng lọc bệnh có ý nghĩa quan trọng. Trung bình mỗi năm Trạm đón tiếp và khám chữa bệnh cho hơn 6.000 lượt người; bác sĩ cũng khám lồng ghép phát hiện bệnh lao cho người dân luôn. Đặc biệt, vừa qua, địa phương được thụ hưởng dự án chương trình phòng, chống lao quốc gia tổ chức khám sàng lọc cho 862 đối tượng từ 15 tuổi trở lên. Việc khám sàng lọc và phát hiện sớm người bị bệnh lao giúp cán bộ y tế cơ sở triển khai các biện pháp giám sát dịch bệnh hiệu quả, không để xảy ra ổ dịch rồi lây nhiễm diện rộng trong khu dân cư. Đối với người bị bệnh được

phát hiện sớm cũng giúp họ điều trị khỏi hoàn toàn, bệnh ít tái phát, phòng được vi khuẩn lao kháng thuốc và giảm nguy cơ lây bệnh cho những người xung quanh. Trạm trưởng Nguyễn Văn Toàn cho biết thêm: Trong nhiều năm qua, Trạm Y tế xã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, tổ chức lao của huyện nắm bắt đầy đủ, kịp thời các bệnh nhân lao về cộng đồng. Ngày 12 hàng tháng, cán bộ của Trạm lên Trung tâm Y tế huyện nhận thuốc điều trị lao về cấp tới tận tay các bệnh nhân và hướng dẫn họ dùng thuốc đúng liều, vào một giờ nhất định đều đặn hàng ngày liên tục trong 6 tháng để đạt hiệu quả cao. Trong quá trình điều trị lao tại cộng đồng, các cán bộ Trạm Y tế xã và y tế thôn thường xuyên giám sát, kiểm tra các bệnh nhân nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định, chế độ điều trị nên 100%

bệnh nhân lao đều khỏi bệnh hoàn toàn. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã Quang Trung mới phát hiện một bệnh nhân mắc lao phổi. Theo cán bộ Trạm Y tế xã, cuộc chiến phòng, chống

lao vẫn còn dai dẳng nên rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về bệnh lao; thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khám sàng lọc bệnh lao và có chế độ hỗ trợ động viên kịp thời cho đối tượng y tế cơ sở trực tiếp tham gia công tác phòng, chống lao tại cộng đồng. KHẮC QUẢN



Trạm Y tế xã Quang Trung duy trì hoạt động khám lồng ghép phát hiện bệnh lao với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.